
 
 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 10 / ๒๕62 

วันศุกร์ที่  4  ตุลาคม  2562   
เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหัวรอ  ชั้น  2 
เทศบาลต าบลหัวรอ  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 

----------------------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายมังกร    กันชู   รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ 
 2. นางสาวอภิญญา มั่นชาวนา     ปลัดเทศบาล 
 3. ว่าที่ ร.ต.ชายชัชวาล ศรีสุธรรม  รองปลัดเทศบาล 

4. นางสาวมารี  เขียวทับทิม  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 5. นางดลพร  จันทร์วังทอง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 6.  นายปราโมทย์ เงินแจ้ง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

7. ว่าที่ ร.ต.พรชัย จันหา   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
8.  นายนิคม  ค าเมืองด่านซ้าย  ผู้อ านวยการกองช่าง 
9.  จ่าสิบเอกอลงกต  โพธิ์รุ่ง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

 10. นางสายฝน  จันโทมา   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
  
เริ่มประชุมเวลา       09.3๐   น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง   แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายมังกร  กันชู   ผมขอเปิดการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  9/2562  วันที่  9  กันยายน  
2562 
นายมังกร  กันชู   ตามท่ีเทศบาลต าบลหัวรอ ไดด าเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ 9  ประจ าเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นั้น ไดจัดท ารายงาน 
    การประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอฯ 
นายมังกร  กันชู   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ 1. ด้วยศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.พิษณุโลกได้รับ 
    ประสานจากศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ให้อ าเภอ
    ช่วยประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนและประชาชนให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของจิต 
    อาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่ถูกต้อง กิจกรรมจิตอาสาแบ่งเป็น 3 ประเภท  
    รายละเอียดคือ 1.จิตอาสาพัฒนา  2. จิตอาสาภัยพิบัต ิ3. จิตอาสาเฉพาะกิจ 
    จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีหน้าที่ 2 ประการ เท่านั้น คือมีหน้าที่รับ 
    เสด็จ และบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะที่ทางราชการก าหนด  
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    2.  การจัดกิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน 
    สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ใน 
    วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ด้วยจังหวัดก าหนดการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและ 
    กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีพิธีวางพวงมาลาและถวาย 
    บังคม เวลา 09.00 น. ณ บรเิวณเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
    3.  กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ 
    จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยมีพิธีวางพวงมาลา 
    และถวายบังคมเวลา 09.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ 
    จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
    ฝ่ายความม่ันคงอ าเภอเมืองพิษณุโลก 
    4.  วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ออกตรวจสารเสพติด พนักงานของบริษัทป้อม
    คลัง จ ากัดส านักงานใหญ่ (ศูนย์พิษณุโลก) หมู่ที่ 3 ต าบลหัวรอ จ านวน 65 คน 
    แยกเป็นชาย 58 คน หญิง 7 คน ผลการตรวจไม่พบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ 
    ท่านปลัดมีเรื่องที่จะเพ่ิมเติมในวาระของอ าเภอหรือทางจังหวัดหรือไม่   

นางสาวอภิญญา  ม่ันชาวนา -  ขอเพ่ิมเติมจากท่านรองนายก จากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัด โดยจะมี  
ปลัดเทศบาล   หัวข้อที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ ามา  ดังนี้ 
    1.  เรื่องยาเสพติด โดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นหน้าที่ของ  
    อปท. ในการป้องกันโดยให้จัดตั้งศูนย์กลางปฏิบัติการทุกแห่งภายใน อปท. เพ่ือ 
    ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปแบบและสามารถจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดได้ 
    2.  เรื่องการจัดการขยะ ตามนโยบายของท่านผู้ว่า โดยจะต้องเป็นหน้าที่ของ  
    อปท. ที่จะต้องท าการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดปริมาณขยะ ซึ่ง 
    ในขณะนี้ยังมี อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 70 แห่งที่ยังไม่ได้มีการ 
    จัดเก็บขยะ จึงจ าเป็นต้องมีการรณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะ ให้มีปริมาณขยะ 
    น้อยที่สุดจนไม่มีขยะเหลือเลย 
    3.  เรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ให้ทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ 
    ช่วยเหลือเพ่ือท าการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
    4. เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ทุกอปท.เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บ 
    ภาษีท่ีจะมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ในปี 2563 โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1  
    มกราคม 2563 นี้  
    5. เรื่องโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินฯ เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ 
    มาราธอนฯ ในวันเสาร์ที่ 30 พ.ย .62 ณ สวนสาธารณบึงราชนกระยะทาง 
    10km โดยจะน าเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า โดยมีค่าสมัคร 400 บาท 
    โดยขอความร่วมมือให้แต่ละอปท. เข้าร่วมแห่งละ 20 คน โดยมีหนังสือแจ้ง 
    เวียนให้ทราบต่อไป 
    6.  เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563  โดยในส่วนเทศบาลต าบลหัวรอ ยัง 
    ติดในเรื่องของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเรา 
    ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ โดยให้ท าการปรับแผนหรือตั้งงบประมาณและท าการ 
    สมัครให้เรียบร้อย 
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นายมังกร  กันชู   เรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ขอให้ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ จ่าสิบเอกอลงกต โพธิ์รุ่ง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เป็นผู้อธิบาย 
    รายละเอียดโครงการนี้ 

จ่าสิบเอกอลงกต โพธิ์รุ่ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมเนื่องมาจากพระราชด าริ เทศบาลเราได้ท าเรื่องสมัครเข้าโครงการแล้วตั้งแต่วันที่ 

28 มิถุนายน 2560 และวันที่ 28  พฤษภาคม 2562 จังหวัดได้มีการจัดการ
ประชุม ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ซึ่งมีการแจ้งรายชื่อ อปท.ที่สมัครเข้าโครงการ 
จังหวัดพิษณุโลกจะมีทั้งหมด 15 แห่ง แต่ไม่พบรายชื่อของเทศบาลต าบลหัวรอ 
ซึ่งจะต้องท าการสมัครไปใหม่ โดยให้ท าเรื่องผ่านไปยังอ าเภอ จังหวัด และจึงไป
ยังส านักพระราชวัง ในส่วนของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจะแบ่งได้หลากหลาย
ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ซึ่งเทศบาลเราจะใช้การอนุรักษ์พืช และขณะนี้
ผมได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ ณ วัดบางพยอมซึ่งก็มีพันธุ์พืชที่สามารถอนุรักษ์ได้ซึ่งมี
หลากหลาย และมีวัดสระโคล่ก็มีพันธุ์ไม้หลากหลายเช่นกัน จากเดิมที่เราได้
ส ารวจจะเป็นวัดตาปะขาวหายซึ่งมีพันธุ์ ไม้น้อย จะมีการอนุรักษ์ในส่วนของ
โบราณสถาน ซึ่งผมจะรวบรวมเอกสารเพ่ือจัดท าเรื่องการสมัครเข้าโครงการไป
อีกครั้งหนึ่ง  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน/นโยบายการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรคในการ 
    ปฏิบัติงาน 

นางดลพร  จันทร์วังทอง  กองคลังมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเดือนตุลาคม ดังนี้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ๑.  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ส าหรับในปีนี้ กองคลังได้จัดท าบันทึกมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละ
    ส่วนราชการที่เสนอชื่อมา เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุตามบัญชีรายการพัสดุ
    ที่กองคลังส่งมอบให้แต่ละส่วนราชการมาแล้ว  โดยให้ด าเนินการตรวจสอบ 
    ตัวตน ความช ารุดเสียหาย ของพัสดุว่าครบถ้วนถูกต้องตรงกับรายการบัญชีหรือ
    ไม่ เนื่องจากพัสดุของเทศบาลมีจ านวนมาก เป็นการลดข้อผิดพลาดและความ 
    ล่าช้าในการตรวจสอบพัสดุ  เมื่อเจ้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพัสดุเรียบร้อย
    แล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบพัสดุแก่เจ้าหน้าที่กองคลังเพ่ือจะได้รวบรวม 
    ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงได้ม ี
    ค าสั่งแต่งตั้งแล้วนั้น ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนรายงานผลการ 
    ตรวจสอบพัสดุต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๒. การเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องให้ สตง.ตรวจสอบ ประจ าปีเนื่องจาก สตง.ได้ 
  ด าเนินการเข้าตรวจสอบยอดการเงินฯ กองคลัง เทศบาลต าบลหัวรอ เมื่อวันที่  
  ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ซึ่งคาดว่าจะเข้าตรวจเอกสารต่างๆ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  
  นี้ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการตรวจสอบเอกสาร 
 ต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ จึงขอแจ้งให้แต่ส่วนราชการด าเนินการตรวจสอบ
 ความถูกต้องของเอกสารให้พร้อมตรวจ เช่น การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง  
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 ตามแบบที่ระเบียบก าหนด,การลงทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุคงเหลือและยอดยกมา  
 ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ , การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ของกองการ    
 ศึกษา และการจัดท าทะเบียนคุมและเอกสารใบอนุญาตฯต่างๆ ของกอง
 สาธารณสุขฯ ฯลฯ 
           3. กองคลัง ขอความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขฯ ช่วยตรวจสอบข้อมูล 
    ปริมาณขยะของสถานประกอบการ ภายในเขตต าบลหัวรอ ว่าในปัจจุบันสถาน 
    ประกอบการมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นจากเดิมหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้ปรับอัตรา 
    การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะให้ตรงกับจ านวนปริมาณขยะในปัจจุบัน 
    โดยจะจัดท ารายชื่อของผู้ประกอบการให้ตรวจสอบต่อไปและเรื่องการจัดท าแบบ
    ใบอนุญาตฯ และออกใบอนุญาตฯต่างๆ ขอให้ด าเนินการตามเทศบัญญัต ิ
    เทศบาลต าบลหัวรอ พ.ศ. 2558 เช่นใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
    ต่อสุขภาพประเภท เสริมสวย หรือแต่งผม,ใบอนุญาตเรื่องสถานที่จ าหน่าย 
    อาหารและสถานที่สะสมอาหารและเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
    สุขภาพฯลฯ กองคลังขอให้กองสาธารณสุขฯช่วยท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 
    รับทราบถึงการออกใบอนุญาตฯ พร้อมแจ้งจ านวนเงินค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต 
    ฯ และเงินค่าปรับเพิ่ม (ถ้ามี) แนบกับเอกสารการออกใบอนุญาตฯ มาให้กองคลัง
    ด้วยทุกครั้ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความถูกต้องในการออกหลักฐานการรับ
    เงินในระบบคอมฯ ให้แก่ผู้ประกอบการฯ  โดยเฉพาะเงินค่าปรับเพิ่ม เนื่องจาก 
    กองคลังไม่ทราบแนวทางปฏิบัติของระเบียบฯ ตามเทศบัญญัติฯของกอง 
    สาธารณสุขฯ ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น  กรณีการจัดเก็บ  
    ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาตฯ ที่กองสาธารณสุขฯ ได้แจ้งมาให้กองคลังด าเนินการ 
    จัดเก็บนั้น กองคลังจะถือว่ากองสาธารณสุขฯ ได้ถือปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ 
    ของทางราชการแล้ว 

นายปราโมทย์  เงินแจ้ง เรื่องเงินค่าปรับของใบอนุญาตนั้น จะมีการคิดค่าปรับก็ต่อเมื่อกรณีผู้ประกอบการ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข มาขอต่อใบอนุญาตหลังจากท่ีใบอนุญาตได้สิ้นอายุแล้วเท่านั้น และแจ้งให้มารับ 
และสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตหลังจากที่ท่านนายกเทศมนตรีลงนามภายใน 15 วันโดยให้

 ผู้ประกอบการมาช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตแต่ผู้ประกอบการยังมิได้
มาภายในก าหนดจึงจะเสียค่าปรับร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียม 

นางดลพร  จันทร์วังทอง  4. การออกใบอนุญาตสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ส าหรับ
ผู้อ านวยการกองคลัง  สถานประกอบการของบริษัทไทยแอร์โรว์  ในส่วนของกองคลังได้ปรึกษาหารือ 
    กับสตง.ด้วยวาจา ว่าในการขอใบอนุญาตฯ ดังกล่าว บริษัทไทยแอร์โรว์น่าจะเป็น
    ผู้ขอใบอนุญาตฯ เนื่องจากเป็นเจ้าของสถานประกอบการโดยตรงและส าหรับโรง
    อาหารที่บริษัทฯจัดให้บุคคลภายนอกเข้าไปเช่าสถานที่เพ่ือจ าหน่ายอาหารให้แก่
    พนักงานภายในโรงงานนั้นเป็นการให้สวัสดิการแก่พนักงานภายในโรงงานเท่านั้น 
    ไม่ได้จัดจ าหน่ายอาหารให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป  ดังนั้น หากกองสาธารณสุขฯ 
    ได้ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับหรือเทศบัญญัติฯ ที่ก าหนดไว้ ถูกต้องแล้ว และยืนยัน
    ว่าสามารถออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้เช่าร้านค้าภายในบริษัทไทยแอร์โรว์ทุกราย  
    โดยที่บริษัทฯไม่ต้องเป็นผู้ขอใบอนุญาตฯ  ก็ขอให้ท าหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ  
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    รับทราบและออกใบอนุญาตฯ ดังกล่าวพร้อมให้มาช าระค่าใบอนุญาตฯ            
    ณ กองคลัง แต่ทั้งนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตาม 
    ระเบียบ ของทางราชการกองสาธารณสุขฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

นายปราโมทย์  เงินแจ้ง การออกใบอนุญาตสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ส าหรับ  
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข สถานประกอบการของบริษัทไทยแอร์โรว์ ในส่วนของโรงอาหารของบริษัท ซึ่ง 
และสิ่งแวดล้อม   บริษัทได้ท าการสร้างโรงอาหารแต่มิได้ด าเนินการเอง โดยให้ผู้ประกอบการได้เข้า
    มาด าเนินการจ าหน่ายอาหารให้พนักงาน เมื่อมีผู้ประกอบการเข้าด าเนินการทาง
    บริษัทจึงได้มีการจัดท าหนังสือคู่สัญญาให้แก่ผู้ที่เข้ามาประกอบการ ดังนั้น 
    ผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่มาขอหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตเอง มิใช่บริษัท 
    เป็นผู้ขอ อนุญาต ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ได้ศึกษาระเบียบ ข้อปฏิบัติถูกต้องแล้ว  

ว่าที่ร.ต.พรชัย จันหา กองสวัสดิการสังคมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือนตุลาคม ขอแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ว่าในเดือนนี้อาจจะล่าช้ากว่าปกติประมาณ 2-3 วัน เนื่องจากต้อง
มีการตรวจสอบข้อมูลที่มาแสดงตนว่าครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงรายใหม่ที่มาแสดง
ตนเพ่ือความเรียบร้อย และถูกต้อง โดยคาดว่าจะจ่ายได้ไม่เกินวันที่ 10 ต.ค.62 
นี้ 

จ่าสิบเอกอลงกต โพธิ์รุ่ง เรื่องการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย  ทางกอง 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  สวัสดิการได้ออกส ารวจผู้ยากไร้เกี่ยวกับความพิการ ในต าบลหัวรอ เราส ารวจพบ 

2 หลังที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยจะได้รับการช่วยเหลือหลังละ 
20,000 บาทโดยคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่ 4 ต.ค.62  

ว่าที่ร.ต.พรชัย จันหา ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ คือการ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  สนับสนุนงบประมาณนี้ โดยจะสนับสนุนงบประมาณเฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์เพียง
   อย่างเดียว โดยจะไม่เกี่ยวกับค่าแรงงาน 

นางสายฝน  จันโทมา   กองการศึกษามีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  1.  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว33 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

เรื่องการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 98 คน โดยครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คนไม่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ไม่มีเหตุให้เยียวยา และให้นายกเทศมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ผู้นั้นออกจากราชการ      
โดยพลัน 

 2.  มติ ก กลาง วันที่ 26 กันยายน 2562 ได้มีการพิจารณาเยียวยาครูผู้ดูแล
เด็ก 98 ราย 

  - กรณีบุคคลใดที่ปัจจุบันได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้นายกเทศมนตรีทีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งในวันเดียวกันกับ
ที่มีค าสั่งให้ออกจากราชการ 
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  - กรณีบุคคลที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิ ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมให้ตรงตามคุณวุฒิ
ภายใน 4 ปีนับแต่วันที่มีค าสั่งให้ออกจากราชการ โดยให้นายกเทศมนตรีสงวน
ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กไว้รองรับและให้จ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

  

นางสาวมารี  เขียวทับทิม  ส านักปลัดเทศบาลมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 1.  เรื่องการขอเลขค าสั่ง ถ้ามีกองไหนที่ได้ขอเลขค าสั่งไว้แล้วยังไม่ได้น าส าเนา 
    ค าสั่งมาติดในเล่มทะเบียนคุมเลขค าสั่ง ขอให้แต่ละกองได้ติดตาม ตามเอกสารที่ได้
    สรุปมาและได้แจกให้ทุกกองแล้ว 

2.  เรื่องใบลา ประจ าเดือนกันยายน มีพนักงานที่ยังไม่ได้ส่งใบลาขอให้แต่ละกอง
ช่วยตรวจสอบ และติดตามให้ส่งใบลาให้ทางส านักปลัดด้วย 
 

นายปราโมทย์  เงินแจ้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 1.  เรื่องการล้างรถบรรทุกขยะ ซึ่งได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถแต่ละคันให้ล้าง 
และสิ่งแวดล้อม ท าความสะอาดรถสัปดาห์ละ 2 ครั้ง แต่ในขณะนี้สถานที่ของเทศบาลนครที่เรา

ได้รับความอนุเคราะห์ให้ไปใช้สถานที่ในการล้างรถ ไม่ได้รับการอ านวยความ
สะดวกในการใช้สถานที่เหมือนแต่ก่อน ซึ่งทางกองสาธารณสุขจะท าบันทึกชี้แจง
ให้ผู้บริหารทราบถึงสาเหตุนี้ 

 2.  เรื่องเหตุร้องเรียนร าคาญที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุข ขอให้ทางส านักปลัด
ให้ผู้ร้องเรียนได้มาเขียนค าร้องเรียนที่กองสาธารณสุข เพราะผมจะได้สอบถาม
หรือพูดคุยกับผู้ร้องด้วยตัวเองก่อนเพ่ือจะได้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน  

 3.  โครงการบริหารจัดการขยะโดยหลัก 3 RS เรื่องการรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก อยากขอผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงพนักงานจ้างทุกท่านได้
ช่วยกันรณรงค์และเป็นตัวอย่างให้แก่ชาวบ้านก่อน โดยเวลาเย็นที่ต้องไปจับจ่าย
ใช้สอยในตลาดก็ขอให้ทุกท่านช่วยกัน ไม่ใช้ถุงพลาสติกโดยให้หิ้วถุงผ้า หรือตะ
กล้าเวลาไปตลาด 

  4.  เรื่องการสุ่มตรวจอาหาร โดยจะมีการสุ่มตรวจอย่างน้อยเดือนละ 30 -40 
ตัวอย่าง จะมีการออกสุ่มตรวจผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาลเพ่ือ
ความปลอดภัย และเพ่ิมความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภคท่ีจะมาซื้อของในตลาดสดของ
เทศบาลต าบลหัวรอ 

ที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืน ๆ 
ว่าที่ร.ต.พรชัย จันหา ขอประสานกับทางกองสาธารณสุข เรื่องการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจอดรถ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ขยะ ซึ่งมีเศษขยะและดินที่ติดอยู่บริเวณนั้น ขอให้ช่วยท าความสะอาดด้วยครับ 
    และเรื่องการรักษาความสะอาดห้องน้ า รวมถึงบริเวณด้านข้างอาคารขอให้ 
    พนักงานมาเก็บขยะช่วยเก็บเช่นขวดพลาสติก ขยะรีไซเคิลที่สามารถจ าหน่ายได้
    ออกจากบริเวณนั้น และไม่ให้น ามาเก็บไว้บริเวณนั้น  

นายนิคม  ค าเมืองด่านซ้าย ขอประสานกับทางกองสาธารณสุข เรื่องที่รถขยะได้ถอยมาชนกับถังยางมะตอย  
ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอให้ช่วยก าชับให้พนักงานช่วยระมัดระวังด้วยครับ 
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ว่าที่ ร.ต.ชายชัชวาล ศรีสุธรรม  เรื่องการแต่งกายก็ขอให้ทุกท่านแต่งกายให้เรียบร้อย และเหมาะสม รวมถึง         
รองหลัดเทศบาล   การคล้องป้ายชื่อโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีต้องออกพ้ืนที่ควรคล้องป้ายชื่อ 
 
นายมังกร  กันชู   1. เรื่องการแต่งกายในวันจันทร์ ขอให้พนักงานทุกคนแต่งกายด้วยเครื่องแบบ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวรอ สีกาก ีโดยให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 2. เรื่องงานต่างๆภายในเทศบาล ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เคร่งครัด 

ที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา    12.00  น. 

 
              ลงชื่อ       ลักขณา  ไล้ทองค า        ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวลักขณา  ไล้ทองค า) 
                             ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

    

     ลงชื่อ  จ.ส.ต. กาศิก    พ่วงพร้อม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                      (กาศิก    พ่วงพร้อม) 
                              หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

 

     ลงชื่อ     อภิญญา  มั่นชาวนา        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        (นางสาวอภิญญา  มั่นชาวนา) 
                           ปลัดเทศบาลต าบลหัวรอ 
 

 

  

 

 


